



Black Rhodium : TWIST

ทุกวันนี้การเล่นเครื่องเสียงคงจะรู้จักสายเคเบิลยี่ห้อ Black Rhodium จากประเทศอังกฤษกันเป็นอย่างดีแล้ว เจ้านี้ผลิตสายเคเบิลมาให้เลือกซื้อไปใช้ ครอบคลุมทุกการใช้งานในระบบเครื่องเสียง และมีหลายระดับราคา ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงทางไฮเอนด์

ผมเคยทดสอบสาย Black Rhodium มา 3-4 รุ่น เป็นรุ่นกลาง-สูง และสายไฟ AC รุ่น Jazz ตั้งแต่ตอนที่ยุโรปวีซ่านำเข้ามาใหม่ๆ จำได้ว่าเป็นสายเคเบิลอีกยี่ห้อที่มีคุณภาพและราคาสมเหตุสมผล ผลิตขึ้นมาอย่างมีหลักวิทยาศาสตร์รองรับ คุณภาพ มีการผลิตเชื่อถือได้ และที่สำคัญคือทำในอังกฤษแท้ๆ ไม่ใช่ส่งไปทำที่จีน วันดีคืนดีผมก็รับสายลำโพงสำเร็จรูปรุ่น Twist มาทดสอบ

อันว่าสายลำโพง Black Rhodium รุ่น Twist นี้จัดอยู่ในระดับเริ่มต้น ราคาค่าตัวไม่เป็นปัญหาการะครอบครวจนเกินไป ใครๆก็เล่นได้ ใช้งานง่าย เข้าหัวแจ๊คช

นิต Banana เคลือบทอง 24K ตัวสายหุ้มฉนวนสีขาวเป็นวัสดุยางซิลิโคน มีลักษณะนุ่ม เหนียว กันคลื่น EM และ RF ได้ดี แถมยังกันการสั้นสะเทือนได้อย่างยอดเยี่ยม ตัวนำเป็นสายทองแดงขนาดหน้าตัด 0.75 มม. เคลือบด้วยดีบุก เพิ่มการนำสัญญาณเสียงแหลมที่ดีขึ้น สายลำโพง Twist ช้างหนึ่งๆ จะใช้สาย + และ - บิดไขว้กันมาตลอดทาง เพื่อวัตถุประสงค์ในการหักล้าง Distortion ที่เกิดขึ้น โดยที่ไม่ต้องใช้พวกฟอยล์ตามซีลด์ภายในให้สิ้นเปลือง นับว่ามีเท่านี้จริงๆ สำหรับโครงสร้างและวัสดุของ Twist แต่ถึงจะดูธรรมดาๆ หน้าตัดเล็กๆ อย่างนี้ก็พอจะ

ครับ เสียงของมันมีอะไรที่น่าสนใจอยู่มาก ชนิดที่สมควรแก่การพิจารณา โดยเฉพาะท่านที่เป็นนักช้อปฉลาดซื้อประหยัดทรัพย์!!!

ดูจากโหงวเฮ้งท่านจะเห็นว่าตัวสายส่วนใหญ่เป็นสีขาว ที่ผิวฉนวนด้านนอกมีสกรีนบอกลายและรุ่นด้วยหมึกพิมพ์สีดำ หัวแจ๊ค Banana ปลูกพลาสติกสีดำ/แดง ขาเคลือบทองแดงชนิดไม่บูบตัว(ขาดตรง) บริเวณที่ค่อนมาทางปลายสายทั้งสองด้านสวมท่อหอดสีฟ้าสอดเอาไว้ เพื่อบังคับให้สายบิดไขว้กันอยู่จงอย่าได้บังอาจไปตัดท่อหอดนี้ออกไปเป็นอันขาด เพราะมันจะทำให้เสียงเลอะเทอะไม่เป็นไปตามที่โรงงานผู้ผลิตเขาตั้งใจออกแบบมา



สายลำโพง Black Rhodium : Twist เป็นสายอ่อนที่ตัดตัวได้ดี ไม่เป็นภาระในการจัดวาง หัวแจ็คจัดว่าเสียบใช้งานได้แน่นหนา เหมาะมากกับการอัพเกรดจากสายลำโพงที่แถมมากับชุดมินิคอมโป หรือจะใช้ในชุดเครื่องเสียงที่ใหญ่โตจนเกินไปก็ดูจะเข้ากันได้ดี ในการทดสอบผมใช้มันกับ Power Amp Pop Pulse 2024 Class-T ขับลำโพง Spendor SA1 เชื่อมขั้วต่อ Bi Wire ด้วย Nordost Jumper ฟังเทียบ กับสายลำโพง Vampire เปลือกใส+ขั้วต่อบานาน่าเคลือบโรเดียมของ Kimber Kable ที่ใช้อยู่ประจำ ระยะเวลาในการเบิร์นอินของ Twist อยู่ประมาณ 50 ชั่วโมงก็เข้าที่แล้วครับ

บุคคลิกเสียงโดยรวมของสายลำโพงชุดนี้ค่อนข้างไปในทางหวานใส และเปิดเผยมากกว่า ที่จะอึมครึม หรือนุ่มหนา เนื้อเสียงไม่ถึงกับบาง ยังคงมีบอดี้ให้สัมผัสได้ถึงเสียงกลางต่ำ ในย่านเสียงกลางมีความกังวานรอบๆตัวโน้ต ฟังแล้วไม่แห้งแล้งหรือให้ความรู้สึกหยาบกระด้าง ตรงกันข้ามผมว่ามันจะทำให้เรานั่งฟังมันได้นานๆ โดยไม่รู้สึกราคาแพงหู สายลำโพงราคาถูกๆทุกๆไปมักจะให้สัมผัสเสียงที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมากจะค่อนข้างแบนแหลมจืด ฟุ้ง และไฟกัลไม่ได้

ฟังแล้วเสียดแทงโสดประสาทซะหมด ยิ่งพวงสายปลอกใส ตัวนำสีลูกกวาด นี้อย่าได้ไปเสียเวลา เสียสตางค์กับมันโดยเด็ดขาด ในร้อยเส้น หาที่พอใช้ได้ไม่เกิน 10 ว่าย่างนั้นเถิด กับ Black Rhodium Twist นี้ไม่เป็นเช่นนั้นครับ มันมีคุณสมบัติของสายลำโพงที่ดีมากๆอยู่ คือเป็นกลาง ไม่เอนเอียงไปในทิศทางใดจนเกินงาม

ถึงแม้ว่ามันจะให้ปริมาณเบสส์ออกมาไม่ได้เหมือนกับสายลำโพงราคาชุดละเป็นหมื่น แต่ที่ว่าเรื่องจังหวะหรือความฉับไว และความแน่น นี้อะไรจะอาศัยไหว้วานกันได้อยู่เสียงกลาง ชัดใส ไม่ขมุกขมัว ไฟกัลดีครับ โดนาคิมยังสวิงได้ไม่สุดวง มีอังกะลุงไว้บ้าง สำหรับเพลงคลาสสิกโหดๆ แต่กับเพลงป๊อปหรือเพลงเบาๆลงมาน้อย นี้ไม่พบปัญหา

จุดเด่นของ Twist อีกข้อหนึ่งคือให้รายละเอียดออกมาได้มากอย่างที่นำพอใจ เป็นรายละเอียดที่ไม่ต้องแคะหูก่อนฟังด้วยสายเส้นนี้สามารถถ่ายทอดออกมาได้ทั้งเสียงเล็กเสียงน้อย อย่างเป็นเรื่องเป็นราว มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้จำแนกแยกแยะได้ว่าเป็นเสียงของอะไร นำแปลกใจที่ว่าในซีดีบางแผ่นที่บันทึกเสียงมาดีขนาดนั้น Twist สามารถชกพาบบรรยากาศในห้องอัดเสียงให้สัมผัสได้ชนิดไร้ๆด้วย

ปลายแหลมบนๆ มีการทอดตัวอย่างต่อเนื่อง Roll Off ได้สวย ไม่รู้สึกว่ามีห้วนสั้นผิดปกติ ยามที่เร่งวอลุ่มให้เสียงดังขึ้นมากก็มิได้เกิดอาการเจ็วจ้าว หรือฟุ้งสาตเข้าใส่จนน่ารำคาญเลย ในด้านคุณสมบัติเดียวกัน อิมเมจ และชานด์สเตรจ จัดวางเวทีเสียงไว้ในระดับเดียวกับลำโพง ไม่ Forward หรือ Laidback อิมเมจดีมากสำหรับสายลำโพงในระดับเดียวกัน กล่าวคือรับรู้ได้ถึงตำแหน่งแห่งที่ของชิ้นดนตรีและเสียงอื่นๆได้ ว่าเกิดมาจากบริเวณไหน ภายในปริมาตรเวทีเสียง และให้ความสดของฉากหลังได้ดี

สรุป

สายลำโพง Black Rhodium : Twist ดูจะเหมาะกับชุดเครื่องเสียงระดับเริ่มต้นที่มีบุคคลิกเสียงอึมครึมหน่อย และควรจะมีมิตเบสส์ที่สมบูรณ์ ความไหลลื่น และกระชับฉับไวของ Twist จะช่วยให้การ Balance เสียงในชุดลงตัว โดยเฉพาะคุณสมบัติในการให้รายละเอียดที่ดี มีความชัดใส กังวาน เจือปนในน้ำเสียง จึงทำให้สายลำโพงชุดนี้เป็นสะพานถ่ายทอดเสียงที่ดี ในระดับราคาสบายกระเป๋า

